

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

ONEE – ถ้าเปลี่ยนช่อง ก็บันทึกละ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... บันทึกในที่นี้ มองในแง่ดีนะครับ ไม่ใช่แบบภาษาวัยรุ่นสมัยเราๆ

ที่เคยกล่าวกันนะครับ “บันทึกละ” ในสมัยก่อนนั้น คือได้ยินเรื่องราว ชั่วร้าย ก็มักจะอุทานด้วยสัจจหัวกัน... แต่ที่จั่วหัวมานี้ ถ้าเปลี่ยนช่อง หมายถึงในทางเทคนิคนะ และจะเป็นช่องที่ดี ก็เลยใช้คำว่า บันทึก จริงๆ ได้ตามเนื้อผ้า... ส่วนเรื่องของหุ้นกลุ่มนี้ ใน LIVE เหนือเมฆก็จะเอ่ยบ่อยๆ ถึงหุ้น ONEE และ BEC อยู่แล้วนะ ซึ่งมีบางท่านก็เคยถามว่า ระหว่าง BEC และ ONEE ชอบตัวไหน จริงๆ ก็ชอบทั้ง 2 ตัวนะครับ แต่คนละมุม หรือคนละเหตุผลกัน... แต่ถ้าจะเอาแบบสไตล์ของเหนือเมฆและบาดตาเซียนนั้น ก็ต้อง ONEE มาก่อนเลย เรียกว่า ถ้าราคาหุ้น ONEE มี New High ได้เมื่อไหร่ละ บันทึกแน่ๆ ละ เพราะอะไร ก็ลองๆ ตามย้อนหลังกันใน LIVE เมื่อวันพุธที่ผ่านมาดูนะครับ หรือ ติดตาม LIVE กันต่อไป อาจจะมีเอ่ยถึงอีกก็ได้ ถ้าราคาหุ้นขึ้นได้ และขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญจากแรงซื้อ ก็ต้องคุยกันบ่อยหน่อยก็ได้... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น อันนี้อาจจะต้องกล่าวไว้ว่า ไหนๆ ก็ขึ้นมาขึ้นเหนือ Trend Line เดิมที่เคยหลุดลงก่อนหน้านี้ ถ้าจะมีพลิกกลับมาต่ำกว่า Trend Line ดังกล่าวอีกครั้ง อันนี้แหละ จะกล่าวคำว่า “บันทึกละ” ที่จะมีความหมายในเชิงลบเลยนะ เรียกว่าตามระดับ 1670 ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ต่ำกว่าเมื่อไหร่ การลงจะเป็นเรื่องที่จะเข้ามาทวงใจแน่ๆ และแม้ว่าจะมีแนวรับต่อไปที่ระดับ 1660 ก็ตาม แต่อาจจะแดงหรือไม่แดงก็ได้ หรือ ง่ายๆ เลยว่า ถ้าหลุดระดับ 1660 ลงไปเลยนั้น เป้าหมาย 1600+/- จะมาได้ไม่ยาก... ทางที่ดี รีบๆ ขึ้นไปยืน 1686 ให้ได้นะ

ดูตามเกม... อาจจะไม่เห็นเกมรายวัน หรือเกมระยะสั้นมากเกินไปนะครับ ต้องมองเกมกัน

ในระยะยาวๆ หน่อย หรือ เห็นล่อรอบ... แต่การขึ้นรอบนี้ อาจจะยาวกว่ารอบที่ผ่านมา มากก็ได้นะ

แนวรับ : ... 12.7-12.5 และไม่ต่ำกว่า 12.0 จะอุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ... 13.7-14.0 ถ้าผ่านไปได้ มองยาวๆ กันไว้เลย

Price Chart...(ONEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ONEE... โครงสร้างการแกว่งตัวหลักๆ ก็เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน และ ค่าสัญญาณของเส้น MA ก็ยังมีแนวโน้มดี หรือเป็นภาพของสัญญาณกระทิงอยู่อย่างต่อเนื่อง... การสร้าง New High ในรอบนี้ ถ้ามีได้ ก็อาจจะไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมา คือ New High ได้ไม่มาก แล้วย่อลง แต่รอบนี้ คาดว่า ถ้าทำ New High ที่สูงกว่า 13.0 ได้นั้น การขึ้นทดสอบ 13.7-14.0 เราจะมีดูกันที่แรงซื้อขาย หากมีนัยสำคัญจากแรงซื้อมากกว่า จะมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นแรงๆ ต่อเนื่องได้ คล้ายๆ กับรูปแบบทางเทคนิค ชนแล้วหนี หรือ เปลี่ยนช่องวิ่งใหม่ ไปเล่นในช่องที่ไม่ใช่กรอบของแนวโน้มเดิม... เรียกว่า จิตวิทยาของผู้เล่นกลุ่มใหญ่ จะเปลี่ยนไปนั่นเอง